



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกรมวิชาการเกษตร

อบรมความรู้การผลิตยางพาราที่ถูกต้องแก่สมาชิกสหกรณ์ในภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 นายสุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดขึ้น โดยมุ่งหวังถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีความเข้าใจในการกรีดยางอย่างถูกวิธี ช่วยเสริมสร้าง องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพยางพารารวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และรับทราบสถานการณ์ตลาดยางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอสังขะ บัวเชดและศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมในงานดังกล่าวจำนวน 1500 คน

การส่งเสริมการปลูกยางสำนวนไร่ เริ่มดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2546 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้ในปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของประเทศ มีพื้นที่การปลูกยางพาราทั้งสิ้น 2,799,209 ไร่ สภาพพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกยางพาราได้ดี โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรปลูกยางพาราพื้นที่ทั้งหมด 150,433 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว 27,535 ไร่ ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้พิสูจน์แล้วพบว่าน้ำยางที่ได้จากต้นยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพไม่แพ้ทางภาคใต้ เพราะ มีน้ำเจือปนน้อย สามารถทำเป็นยางแผ่นที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการแต่ละชนิดเดียวกัน เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในการกรีดยาง และการดูแลรักษาต้นยาง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดทำโครงการณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการกรีดยางพาราให้ถูกวิธี เช่น ไม่กรีดยาง ที่ต้นยังอ่อน เพื่อลดปัญหาการเกิดความเสียหายของหน้ายาง การทำความสะอาดถ้วยรองรับน้ำยางในระหว่างการกรีดยาง เพื่อไม่ให้มีสิ่งเจือปนในน้ำยางขณะน้ำยางหยดลงถ้วย ตลอดจนการเก็บน้ำยางที่ไม่ให้มีสิ่งเจือปนมากับน้ำยาง และการดูแลต้นยางให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สามารถผลิต น้ำยางที่มีคุณภาพ รองรับกับสถานการณ์ราคาขาย ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน

การอบรมครั้งนี้ นอกจากจะได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยางจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว การพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการผลิตยางพาราก็เป็นสิ่งจำเป็น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาสหกรณ์ชาวสวนยางให้เข้มแข็งตามวิธีการของสหกรณ์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในระบบสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำหรับให้สหกรณ์กู้ยืมไปเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา และช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมสนับสนุนสหกรณ์เปิดตลาดยางพารารับซื้อน้ำยางจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ โดยคาดว่าในอนาคต จะมีการจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพาราในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป